



THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Ngày 24 tháng 6 năm 2024

LIÊN HỆ: media@AbortionAccessNowCampaign.org

Các Tổ Chức Tiên Phong Bảo Vệ Sức Khỏe, Quyền Và Sự Công Bằng Trong Sinh Sản Thành Lập Chiến Dịch 'Abortion Access Now', Cam Kết Đầu Tư 100 Triệu Đô La

Washington, DC - Nhân kỷ niệm hai năm sau phán quyết *Dobbs*, những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực sức khỏe, quyền và công bằng sinh sản đã thành lập chiến dịch 'Abortion Access Now', với cam kết đầu tư 100 triệu USD nhằm đẩy mạnh quyền và khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai trên khắp đất nước. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ xây dựng một chiến lược liên bang dài hạn nhằm luật hóa quyền phá thai, bao gồm những nỗ lực vận động, tổ chức phong trào từ cơ sở, giáo dục công chúng, cũng như các chiến lược truyền thông toàn diện để huy động sự ủng hộ và thực thi những thay đổi. Sáng kiến tiên phong này nhằm mục đích bảo đảm rằng mọi người đều có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, thoát khỏi sự kỳ thị và mọi rào cản.

Chiến dịch 'Abortion Access Now' là kết quả của sự hợp tác được dẫn dắt bởi các tổ chức:

- American Civil Liberties Union (ACLU - Hiệp Hội Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ)
- Center for Reproductive Rights (CRR - Trung Tâm Quyền Sinh Sản)
- In Our Own Voice: National Black Women's Reproductive Justice Agenda (Chương Trình Nghị Sự Công Lý Sinh Sản Của Phụ Nữ Da Đen Toàn Quốc)
- National Latina Institute for Reproductive Justice (Latina Institute - Viện Công Lý Sinh Sản Latina Quốc Gia)
- National Asian Pacific American Women's Forum (NAPAWF - Diễn Đàn Phụ Nữ Châu Á Thái Bình Dương Quốc Gia)
- National Women's Law Center (NWLC - Trung Tâm Luật Phụ Nữ Quốc Gia)
- Planned Parenthood Federation of America (PPFA - Liên Đoàn Kế Hoạch Hóa Hoa Kỳ)
- Reproductive Freedom for All (Tự Do Sinh Sản cho Tất Cả)
- Unite for Reproductive & Gender Equity (URGE - Hợp Nhất Vì Bình Đẳng Giới và Sức Khỏe Sinh Sản)

Chiến dịch đã đưa ra tuyên bố sau:

"Chúng tôi hướng đến một tương lai nơi phá thai và toàn bộ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục không chỉ được pháp luật cho phép mà còn trở nên dễ dàng tiếp cận, với mức giá phải chăng, thoát khỏi mọi định kiến hay nỗi sợ hãi. Chiến dịch này cam kết xây dựng và dẫn dắt một tầm nhìn bao quát, toàn diện về quyền tiếp cận dịch vụ phá thai,

nhằm đảm bảo ai cũng có thể đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe và cơ thể một cách trọn vẹn, đồng thời nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ xứng đáng. Cùng nhau hành động, chúng ta sẽ giành lấy quyền tự do làm chủ thân thể mình và chăm sóc bản thân, gia đình cũng như cộng đồng xung quanh."

Suốt hàng chục năm qua, khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai vẫn bị cản trở bởi những quy định pháp lý hạn chế, sự kỳ thị của xã hội và những bất công - trong đó nhiều yếu tố gây ảnh hưởng không cân xứng đến các cộng đồng người Da đen, Latinh, AAPI, LGBTQIA+, người Bản địa, vùng nông thôn, cộng đồng người nhập cư, giới trẻ và những người có thu nhập thấp. Quyết định lật lại phán quyết trong vụ *Roe kiện Wade* của Tòa Án Tối Cao đã mở đường cho các chính trị gia ban hành những lệnh cấm phá thai cực đoan và thực thi các luật cũ kỹ, gây hại.

Các nhà lập pháp phản đối phá thai đã ra lệnh cấm hoặc hạn chế gay gắt việc phá thai tại 21 tiểu bang, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi áp đặt được lệnh cấm trên toàn quốc và đẩy dịch vụ chăm sóc thai sản ra khỏi tầm với hoàn toàn, kể cả ở những bang đã bảo vệ quyền tiếp cận phá thai. Những lệnh cấm này đã phủ nhận quyền đưa ra quyết định y tế cá nhân trong thai kỳ của hàng triệu người trên khắp đất nước, ép buộc nhiều người phải mang thai trái với ý muốn.

Lệnh cấm phá thai khiến việc mang thai trở nên kém an toàn hơn do đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ra khỏi tầm tay. Ở những tiểu bang mà cơ quan lập pháp cấm phá thai, các phòng khám đành phải đóng cửa, các bác sĩ sản khoa đang rời đi và mọi người chỉ còn lại rất ít lựa chọn để quản lý hoặc chấm dứt thai kỳ. Nhiều người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế cứu sống cho các trường hợp sảy thai, thai ngoài tử cung và các biến chứng thai kỳ khác.

Chiến dịch sẽ hoạt động nhằm tăng gia sự tiếp cận và bao phủ dịch vụ phá thai trong 10 năm tới, nhằm bảo đảm quyền phá thai ở cấp liên bang, hợp pháp hóa lại dịch vụ này và đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai tại mọi tiểu bang.

~~~

Để biết thêm thông tin về chiến dịch 'Abortion Access Now' và tham gia, vui lòng truy cập [www.AbortionAccessNowCampaign.org](http://www.AbortionAccessNowCampaign.org)